

ด่วนที่สุด

ที่ ชม ๐๐๑๗.๒/ว ๕๐๓๒๐



ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่
ถนนโชตนา ชม ๕๐๓๐๐

๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ข้อสั่งการและประเด็นประสานงานจากการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ ๑๘๘/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๔

เรียน รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเชียงใหม่ (ฝ่ายทหาร) ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๑ เชียงใหม่ ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๑ เชียงใหม่ ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค้การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ และคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่

สิ่งที่ส่งมาด้วย ข้อสั่งการและประเด็นประสานงานฯ จำนวน ๑ ชุด

ด้วยคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ได้จัดการประชุม ครั้งที่ ๑๘๘/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุม ๓ ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธาน ซึ่งได้มีข้อสั่งการและประเด็นประสานงานในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กับส่วนราชการและอำเภอ

ในการนี้ เพื่อให้การป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอให้ส่วนราชการและอำเภอพิจารณาดำเนินการตามมติและข้อสั่งการของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายประจัญ ปรัชญ์สกุล)

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

ประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่

ผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดเชียงใหม่

สำนักงานจังหวัด

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด

โทรศัพท์/โทรสาร ๐ ๕๓๑๑ ๒๗๐๓

ข้อสั่งการและประเด็นประสานงานจากการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่
ครั้งที่ ๑๘๙/๒๕๖๔ วันอังคารที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น.
ณ ห้องประชุม ๓ ชั้น ๓ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

ลำดับ	มติที่ประชุม / ข้อสั่งการ / ประเด็นประสานงาน / ภารกิจที่มอบหมาย	ผู้รับผิดชอบ
๑	<p>การบริหารจัดการวัคซีน</p> <p>๑) จากการบริหารการฉีดวัคซีนของจังหวัดเชียงใหม่ พบว่ามีประชากรที่ฉีดวัคซีนแล้วมากกว่า ๘๐% ของประชากรจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นที่น่าพึงพอใจ โดยมีเป้าหมายคือ การเพิ่มอัตราการเข้ารับวัคซีนให้ได้มากที่สุด (๑๐๐%) ดังนั้น ขอเน้นย้ำให้ทุกอำเภอเร่งประชาสัมพันธ์และสร้างการตระหนักรู้ในการฉีดวัคซีนอย่างต่อเนื่อง และขอให้เร่งดำเนินการฉีดวัคซีนโดยบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในพื้นที่ และขอให้ดำเนินการกระจายวัคซีนให้ทั่วถึงทุกอำเภอ</p> <p>๒) มอบหมายให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ศึกษาข้อมูลของผู้ติดเชื้อที่อยู่ระหว่างกระบวนการรักษาว่าได้รับการฉีดวัคซีนหรือไม่/ฉีดวัคซีนแล้วก็เข็มเพื่อใช้เป็นตัวเลขอ้างอิงสำหรับสถานการณ์การฉีดวัคซีนของจังหวัดเชียงใหม่และเพื่อตอบประเด็นคำถามจากสังคม</p>	<p>๑. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่</p> <p>๒. ปลัดจังหวัดเชียงใหม่</p> <p>๓. นายอำเภอทุกอำเภอ</p> <p>๔. ประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่</p>
๒	<p>การแพร่ระบาดในกลุ่มคลัสเตอร์ของสถานศึกษา (นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓/๕ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย)</p> <p>๑. มอบหมายให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่และโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยเฝ้าระวังและติดตามกลุ่มบุคลากรของสถานศึกษา รวมทั้งจุดเสี่ยงต่างๆ ที่นักเรียนอาจจะไปสัมผัสได้ โดยให้ทำการตรวจหาเชื้อโควิด – 19 ด้วย ATK และรายงานผลให้คณะทำงานติดตามและประเมินสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทราบด้วย รวมทั้งให้โรงเรียนยุพราชวิทยาลัยถอดบทเรียนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดในครั้งนี้ เพื่อเป็นการป้องกันและพร้อมรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดในอนาคต</p> <p>๒. มอบหมายให้ทีม CDCU ของเทศบาลนครเชียงใหม่ติดตามและกำกับดูแลสถานการณ์อย่างใกล้ชิด พร้อมทั้งแจ้งให้คณะทำงานติดตามและประเมินสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทราบด้วย</p>	<p>๑. ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่</p> <p>๒. นายกเทศมนตรีเทศบาลนครเชียงใหม่</p> <p>๓. ผู้อำนวยการโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย</p>
๓	<p>ขอให้เทศบาลนครเชียงใหม่เร่งดำเนินการรวบรวมข้อมูลรายชื่อผู้พักอาศัยในหอพักที่อยู่ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ รวมทั้งดำเนินการเชิงรุกให้เจ้าของกิจการหรือผู้ดูแลหอพัก ห้องเช่า ห้องแถว แจ้งผู้เข้าพักอาศัยให้เข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด – 19 ตามจุดตรวจที่สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๑ เชียงใหม่ ได้ตั้งจุดตรวจไว้ พร้อมทั้งขอให้ติดตามผลการตรวจและประสานงานกับสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๑ เชียงใหม่อย่างต่อเนื่อง</p>	<p>๑. ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๑ เชียงใหม่</p> <p>๒. ศปก.เทศบาลนครเชียงใหม่</p>

ลำดับ	มติที่ประชุม / ข้อเสนอ / ประเด็นประสานงาน / ภารกิจที่มอบหมาย	ผู้รับผิดชอบ
๔	<p>การขอจัดกิจกรรมการรวมคนจำนวนมาก</p> <p>๑. การขอจัดกิจกรรม Chiang Yai Fest Fantastic Zoo ประจำปี ๒๕๖๕ โดยบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ในส่วนรายละเอียดของการจัดงานเห็นชอบให้ความเห็นชอบจากศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.)</p> <p>๒. มอบหมายให้คณะทำงานติดตามและประเมินสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พิจารณาและทบทวนรายละเอียดของกิจกรรมหนาวนี้ที่เมืองแกน ครั้งที่ ๑๒ (ภาคกลางคืน) โดยเทศบาลเมืองแกนพัฒนา</p>	<p>๑. คณะทำงานติดตามและประเมินสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019</p>
๕	<p>คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ เห็นชอบให้ปิดสถานที่เสี่ยงเป็นการชั่วคราว โดยขอให้ ศปก. ในพื้นที่เฝ้าติดตามและรายงานต่อคณะทำงานติดตามและประเมินสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทราบด้วย และมอบหมายให้สำนักงานประชาสัมพันธ์สื่อสารและประชาสัมพันธ์ด้วยการพาดหัวข่าวในเชิงบวก</p>	<p>๑. ที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงใหม่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๒. ประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่</p>
๖	<p>คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ เห็นชอบให้กำหนดมาตรการป้องกันและควบคุมโรคในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับพื้นที่สถานการณ์และความจำเป็นในการควบคุมโรคให้สงบโดยเร็ว ดังนี้</p> <p>๑. ผ่อนคลายกิจกรรมการเล่นหรือแข่งขันชนไก่ กัดปลา แข่งม้า ชนโค ชกมวย และแข่งนก</p> <p>๒. ผ่อนคลายมาตรการควบคุมและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19</p> <p>๓. มาตรการควบคุมการจัดกิจกรรมรวมคนจำนวนมาก</p> <p>๔. มาตรการเปิดสถานรับเลี้ยงเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ศูนย์เด็กพิเศษ</p>	<p>ที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงใหม่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง</p>
๗	<p>คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่เห็นชอบให้สถานศึกษาเปิดการเรียนการสอนแบบ On Site จำนวน ๖๕ แห่ง ตั้งแต่วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๔ จำแนกได้ ๒ กลุ่ม ดังนี้</p> <p>(๑) ขอเปิดเรียนทุกระดับชั้น จำนวน ๕๐ แห่ง</p> <p>(๒) สถานศึกษาที่มีความจำเป็นต้องเปิดเรียนในรูปแบบปกติเฉพาะระดับชั้น ม.๓ และ ม. ๖ จำนวน ๑๕ แห่ง</p> <p>ทั้งนี้ ขอให้สถานศึกษาดำเนินการตามมาตรการและหลักเกณฑ์ต่างๆ อย่างเคร่งครัด รวมถึงเน้นย้ำมาตรการ Universal Prevention ให้นักเรียนถือปฏิบัติ และให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ตรวจสอบติดตามและกำกับดูแล พร้อมทั้งรายงานผลให้คณะทำงานติดตามและประเมินสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างต่อเนื่องด้วย</p>	<p>ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่</p>
๘	<p>สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๑ เชียงใหม่ นำเสนอผลการดำเนินงานคัดกรองผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร โดยด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศท่าอากาศยานเชียงใหม่ และมีข้อเสนอให้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่พิจารณา ๔ ข้อ ดังนี้</p>	<p>ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๑ เชียงใหม่</p>

ลำดับ	มติที่ประชุม / ข้อสั่งการ / ประเด็นประสานงาน / ภารกิจที่มอบหมาย	ผู้รับผิดชอบ
	<p>๑. ให้โรงแรมเข้มงวดในการกักตัวผู้เข้าพักจนกว่าจะทราบผล PCR</p> <p>๒. โรงแรมต้องมีข้อมูลผู้เข้าพัก ชื่อ เบอร์โทรศัพท์ เพื่อติดตามกรณีผล PCR Positive</p> <p>๓. โรงแรมควรติดตามผลการตรวจ ATK ครั้งที่ ๒</p> <p>๔. กรณีผลตรวจ PCR Positive ให้โรงพยาบาลคู่สัญญาส่งตัวอย่างไปที่ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๑ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อตรวจหาสายพันธุ์ต่อไป</p> <p>ในการนี้ มอบหมายให้ที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงใหม่ สรุปความเห็นของ คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ เสนอไปยังคณะกรรมการและทำงาน เพื่อเปิดเมืองเชียงใหม่รับนักท่องเที่ยว (Charming Chiang Mai) เพื่อเป็นข้อปฏิบัติ ในการควบคุมโรค</p>	

การประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่
ครั้งที่ ๑๘๙/๒๕๖๔ วันอังคารที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๔